



## ม.กรุงเทพธนบุรี-กรุงเทพมหานคร เตรียมผลิตแพทย์ออกรับใช้สังคม

ม.กรุงเทพธนบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์กับทางกรุงเทพมหานครเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาการวิจัยทางการแพทย์ การสาธารณสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยมีสำนักงานแพทย์และสำนักอนามัยจะเป็นสถาบันร่วมการสอน ในการสนับสนุนร่วมผลิตนักศึกษาแพทย์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี โดยมี **นายแพทย์พิชญา นาควัชระ** รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)



### นายแพทย์พิชญา นาควัชระ

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีความพร้อมเต็มที่ในการเป็นสถาบันร่วมสอนในการผลิตนักศึกษาแพทย์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ทั้งนี้ที่ผ่านมาโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพ

มหานครได้รับเป็นโรงพยาบาลร่วมสอนกับสถาบันการศึกษาหลายแห่ง เช่น โรงพยาบาลกลาง และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ร่วมสอนกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผลิตนักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 1 จำนวน 30 คน ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 นี้ โรงพยาบาลสิรินธร ร่วมสอนกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เริ่มผลิตนักศึกษาแพทย์ปีนี้เป็นปีแรก โรงพยาบาลตากสิน ร่วมสอนกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี โรงพยาบาลคลองสามวา โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ร่วมสอนกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

“ทั้งนี้ในพื้นที่กรุงเทพฯ ยังขาดแคลนแพทย์ในหลายสาขา แม้แต่โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครเองก็ยังมีขาดแคลนแพทย์อยู่ การลงนามความร่วมมือในวันนี้ถือเป็นการก้าวสำคัญอีกก้าวของโรง

พยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งนอกจากให้บริการทางการแพทย์แล้วยังให้บริการด้านการศึกษาในการผลิตแพทย์อีกด้วย ความร่วมมือกันในวันนี้จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ได้ โดยหลังจากนี้จะมีการจัดทำหลักสูตรร่วมกัน และคาดว่าจะสามารถเปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์รุ่นแรกเร็วที่สุดได้ในปีการศึกษา 2563 โดยใน 2 ปีแรกตั้งเป้าผลิตนักศึกษาแพทย์ปีละ 24 คน แล้วเพิ่มเป็น 48 คน และ 60 คนต่อไป”

**ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล**  
อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ





# บางกอกทูเดย์

Bangkok Today  
Circulation: 150,000  
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 19 - พฤศจิกายน 25 เมษายน 2562

ปีที่: 14

ฉบับที่: 3133

หน้า: 35(กลาง)

Col.Inch: 95.04

Ad Value: 95,040

PRValue (x3): 285,120

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: ม.กรุงเทพธนบุรี-กรุงเทพมหานคร เตรียมผลิตแพทย์ออกรับใช้สังคม



ธนบุรี กล่าวว่า การลงนามร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กับทางกรุงเทพมหานครนั้น จะมีโรงพยาบาลที่รับผิดชอบดำเนินการร่วมมือได้แก่ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ และศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ในเขตพื้นที่เป็นสถานศึกษาและฝึกปฏิบัติด้านเวชศาสตร์ชุมชน เป็นสถานที่สำหรับจัดการการเรียนการสอนชั้นคลินิก เป็นแหล่งฝึกอบรบของแพทย์เพิ่มทุนทักษะ ให้นักศึกษาแพทย์มีความรู้ ความสามารถตอบสนองและรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่นับวันจะเพิ่มขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และกรุงเทพมหานคร ได้ตกลงร่วมมือกันพัฒนาด้านบริการทางการแพทย์ อาทิ ร่วมกันจัดส่งแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ออกให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกในชุมชนใกล้เคียงในบางโอกาส และรับเข้าเป็นผู้ป่วยในแล้วแต่กรณี การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ พัฒนากิจกรรมด้านวิจัยและวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และฝึกอบรบในด้านต่างๆ ด้วย

“ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จะร่วมกันพัฒนาจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ ในการผลิตแพทย์ของ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ครั้งนี้จะเปิดรับนักศึกษาได้ในปี พ.ศ.2563 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ทั้งนี้ในปัจจุบันนี้แพทย์ยังไม่พอเพียงที่จะรักษาผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจึงขอผลิตแพทย์เพื่อรับใช้สังคมของประเทศไทยด้วยอีกทางหนึ่งต่อไป” ■

